



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

สำนักวิทยบริการออกพื้นที่ให้บริการ สมัครทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสัญจร

ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เปิดเผยว่า จากการที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ ออกพื้นที่ให้บริการสมัครทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสัญจรตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน และวันจันทร์ที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ดังนี้ บริเวณใต้ถุนอาคารนันทรี (สวนวังจันทร์) จำนวน ๓๙ คน อาคารมหาชิราลงกรณ (ตึก ม.) จำนวน ๓๑ คน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก ข.) จำนวน ๘๙ คน ศูนย์อาหาร (หอพัก) จำนวน ๙๒ คน หอพักนักศึกษา จำนวน ๖๘ คน ศูนย์อาหาร (เยื้องอาคารเวียงแก้ว) จำนวน ๒๕ คน รวมผู้มาสมัครทำบัตรสมาชิกทั้งสิ้น ๓๔๔ คน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถสมัครได้ที่สำนักวิทยบริการฯ อาคาร ๑ ชั้น ๒ และขอเชิญชวนอาจารย์และแนะนำให้นักศึกษาใช้บริการและยืมหนังสือได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย



นิเทศศาสตร์เตรียมฝึกซ้อมการแสดง จัดละครเวทีปี ๕๕ ร่วมกับทีมงานชื่อดัง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จะจัดละครเวทีประเดิมโรงละครใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.สวนวังจันทร์ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุ บุญเลี้ยง นักดนตรีชื่อดัง มาเป็นผู้แต่งเพลงประกอบละคร และ คุณสุภโชคชัย นันทศรีพรอมทีมงานการทำละครเวที อาทิเช่น ผู้วางแผนรายการจาก True Academy Fantasia Season 4 ดำรงตำแหน่งเป็น Produce ควบคู่กับการเขียนบทรายการ True Moment และรายการ True Moment Weekly, Costume Designer จากภาพยนตร์เรื่อง สลัดดาเดียวกับเด็ก 200 ตา และสะใภ้รื้อออ พร้อมด้วย Costume Designer จากละครเวทีเรื่อง โตขึ้นผมจะขี้รุ่ง ละครเวทีที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ ประเทศ เป็นต้น

ซึ่งในขณะนี้ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ทำการฝึกซ้อมการแสดงพื้นฐาน ก่อนที่จะมีการคัดเลือกตัวนักแสดงจริง โดยมีอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๔.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.สวนวังจันทร์ เป็นประจำทุกวัน

ทางด้านผู้ฝึกซ้อมได้กล่าวชื่นชมถึงนักศึกษาว่ามีความตั้งใจ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาได้ คาดว่าการแสดงครั้งนี้จะได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชม จึงอยากฝากเชิญชวนให้ติดตามละครเวทีที่นิเทศศาสตร์ ปี ๒๕๕๕ เพราะการแสดงละครเวทีได้ห่างหายไปนานเกือบ ๑๐ ปี สำหรับความคืบหน้าข่าวสารศรีพิบูลฯจะรายงานให้ทราบต่อไป

ทีมนักกีฬาสระว่ายน้ำพิบูลสงครามคว้าเหรียญ—รางวัล ๑๗ รายการ ใน “แพรว แชมเปียนชิพ”



นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก ผู้จัดการสระว่ายน้ำ เปิดเผยว่า โครงการให้บริการสระว่ายน้ำ มรภ.พิบูลสงครามได้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน “แพรว แชมเปียนชิพ” มีนักกีฬาทั้งสิ้น ๕ คน อยู่ในสังกัดของสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๓๐ รายการ และได้รับเหรียญรางวัล



๑๗ รายการ ได้แก่ ชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ๖ รายการ, ชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน ๔ รายการ, ชนะเลิศอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ๑๑ รายการ การเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านกีฬาและสุขภาพมากยิ่งขึ้น

งานอนามัยและสุขภาพ กนศ.ขอเชิญบุคลากรพิบูลสงคราม ตรวจสอบสุขภาพ พูธนี

งานอนามัยและสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลอินเตอร์เวซการ จะดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ ให้กับคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนาฯ มรภส.สวนทะเลแก้ว **จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพขอใ้งดน้ำและอาหารหลังสองทุ่มก่อนตรวจ**

คอง.ขอเชิญอาจารย์เข้าอบรมสร้างทักษะการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการการจัดการ จัดอบรมสร้างทักษะการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ป.๒๐๑ (ห้องคอมพิวเตอร์) เพื่อเพิ่มทักษะทางการสอน ได้แก่ การสอนผ่าน Facebook และ Web Blog โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จะมาแบ่งปันความรู้ให้มีเทคนิคการสอน ผ่านสื่อในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น คณะวิทยาการการจัดการจึงขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมได้ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๕๕๒๖-๗๓๐๐ ภายใน ๓๐๐๐

เทศบาลนครพิษณุโลกจะทำการพันสารเคมีกำจัดยุงลาย ณ มรภส.ส่วนวังจันทน์

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลก มีรายงาน พบว่า ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในทุกอำเภอ รวม ๑๘๐ ราย เขตอำเภอเมืองพิษณุโลกพบผู้ป่วยจำนวน ๔๖ ราย ประชากร ที่ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี, กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี และกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี ตามลำดับ และมีผู้ป่วยอยู่ในวัยเรียน ดังนั้น หากสถานศึกษามีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โอกาสที่จะพบผู้ป่วยในวัยเรียนค่อนข้างสูงเช่นกัน เนื่องจากยุงลายจะออกหากิน เวลากลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กอยู่ที่โรงเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก **เทศบาลนครพิษณุโลก จะทำการพันสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.** โดยในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยจะพันด้วยเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ติดตั้งบนรถยนต์ และ ท่อระบายน้ำ ห้องสุขาพันด้วยเครื่องหมอกควัน ข่าวสารศรีพิบูลจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง มรภส.ส่วนวังจันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมกัน รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภายในหน่วยงานของท่าน